

**THAM LUẬN**  
**ĐỔI MỚI VIỆC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, PHỔ BIẾN VÀ TỔ CHỨC**  
**TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN, NGHỊ QUYẾT CỦA TRUNG**  
**ƯƠNG VÀ CẤP ỦY CẤP TRÊN TẠI CHI BỘ 4**

---\*---

***Chi bộ 4 (Trung tâm Lưu trữ lịch sử)***

Việc học tập, quán triệt, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là bảo đảm để Cương lĩnh, quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng được thể hiện trong văn bản, nghị quyết đi vào cuộc sống, qua đó xác lập, hiện thực hóa sự lãnh đạo và cầm quyền của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng. Thực hiện hiệu quả công tác này còn giúp mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững nền tảng tư tưởng của Đảng, biết vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng trong điều kiện thực tiễn công tác. Từ đó, kiên định nền tảng tư tưởng, mục tiêu, lý tưởng và đường lối đổi mới, giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; tích cực tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị, quản lý nhà nước và xã hội; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng tuân thủ và chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa người dân với Đảng và với chế độ. Thực hiện tốt các văn bản, nghị quyết còn giúp mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, đi đúng đường lối chính trị, không phạm phải các sai lầm về chính trị và đường lối, phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất sai sót, vi phạm hoặc hành vi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ dẫn đến phải bị xử lý, thi hành kỷ luật, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật đảng.

**1. Kết quả triển khai thực hiện:**

Những năm qua, việc học tập, quán triệt, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Đảng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm mà cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên trong chi bộ phải triển khai thực hiện, cụ thể là:

*Thứ nhất*, Cấp ủy, chi bộ tổ chức việc học tập, quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện Văn kiện Đại hội XII của Đảng, của Đảng bộ Khối; văn kiện Đại hội của Đảng bộ và hầu hết các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên cho quần chúng, đảng viên trong toàn đơn vị. Việc học tập, quán triệt, phổ biến được thực hiện dưới nhiều hình thức: Sao gửi để chi bộ tổ chức học tập trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hoặc đảng viên tự nghiên cứu; đăng tải công khai trên nhóm Zalo của Chi bộ; tổ chức Hội nghị thông báo nhanh, quán triệt tại Hội nghị giao ban cho đội ngũ cán bộ chủ chốt; tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề hoặc bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng hằng năm...Nội dung tập trung vào các điểm mới, các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng đảng, các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành...

*Thứ hai*, Căn cứ nhiệm vụ được giao, cấp ủy đảng ban hành chương trình hành động để triển khai thực hiện, trọng tâm là các văn bản liên quan đến công tác xây dựng đảng, tổ chức bộ máy, cán bộ, các Nghị quyết Trung ương và các văn bản khác liên quan đến phát triển ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của chi bộ. Đối với các nhiệm vụ thường xuyên đều được cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị để có nguồn lực bảo đảm. Đối với văn bản, nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành, Trung tâm đều ban hành Chương trình, Kế hoạch thực hiện; thường xuyên rà soát, tham mưu thực hiện, bảo đảm kịp thời, nghiêm túc.

*Thứ ba*, Phân công, giao nhiệm vụ cho từng bộ phận làm đầu mối tham mưu, triển khai thực hiện phù hợp với tính chất, nội dung của từng văn bản, nghị quyết.

*Thứ tư*, Hằng năm, khi kiểm điểm, đánh giá, xếp loại các đơn vị, tổ chức đảng, đảng viên, tổ chức chính trị - xã hội, Cấp ủy, Ban Giám đốc đều đánh giá mức độ tự học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành và tổ chức thực hiện văn bản, nghị quyết, coi đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm. Đối với một số văn bản, nghị quyết chuyên đề, Chi bộ đều chỉ đạo xây dựng và thực hiện làm điếm để rút kinh nghiệm như nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đến nay, nhận thức về vị trí, vai trò của việc học tập, quán triệt, phổ biến, tổ chức thực hiện các văn bản, nghị quyết được nâng lên, là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và trở thành việc làm tự thân, thường xuyên, hàng ngày của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị, tổ chức. Hầu hết chủ trương, chính sách, quy định của Đảng được quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc, không có sai sót, vi phạm đến mức phải bị xử lý, thi hành kỷ luật đảng. Đã gắn kết chặt chẽ hơn giữa triển khai tổ chức thực hiện các văn bản, nghị quyết với công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

## **2. Những thuận lợi và khó khăn**

### **2.1. Thuận lợi**

- Công tác xây dựng đảng có vị trí, vai trò quan trọng; việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện được thực hiện thường xuyên, sát sao, kịp thời.

- Đảng ủy Sở Nội vụ, cấp ủy chi bộ 4, Ban Giám đốc Trung tâm Lưu trữ luôn chỉ đạo sát sao, kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa; cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, vai trò và trách nhiệm trong thực hiện các văn bản, nghị quyết.

- Chi bộ có truyền thống đoàn kết nhất trí cao; việc học tập, tìm hiểu các văn bản, nghị quyết là nhu cầu tự thân, hàng ngày của từng cán bộ, đảng viên.

- Các văn bản, nghị quyết của Đảng được ban hành đầy đủ, kịp thời, nội dung khái quát, ngắn gọn, rõ ràng, xác định đúng các vấn đề thực tiễn đòi hỏi.

### **2.2. Khó khăn**

- Khối lượng nhiệm vụ, công việc chuyên môn trong các đơn vị rất lớn, yêu cầu cao cả về chất lượng và tiến độ trong khi công tác đảng chủ yếu là kiêm nhiệm.
- Văn bản, nghị quyết có tính khái quát cao, phạm vi điều chỉnh rộng; mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ nhiều, có việc trước mắt, có việc phải triển khai lâu dài, vì thế việc thể chế hóa, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, hoạt động cụ thể không phải lúc nào cũng dễ dàng và thuận lợi.

### **3. Một số bài học kinh nghiệm**

3.1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy, nhất là ban hành Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện; tổ chức việc học tập, quán triệt, phổ biến, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra là nhân tố quyết định. Sự tích cực, chủ động, sáng tạo trong tham mưu, triển khai thực hiện của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy là bảo đảm để thành công.

3.2. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực, chủ động tự giác tự tìm hiểu, học tập, vận dụng văn bản, nghị quyết trong hoạt động công vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn, coi đây là công việc tự thân, hằng ngày của mỗi người để tích cực, chủ động, sáng tạo tham mưu Cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện.

3.3. Định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và giao nhiệm vụ cụ thể trong triển khai thực hiện cho từng bộ phận; phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm, sự tích cực, chủ động, sáng tạo của tổ chức giúp việc cho cấp ủy và cán bộ làm công tác đảng của cơ quan, đơn vị.

3.4. Bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn học tập, quán triệt, triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết với nhiệm vụ chuyên môn; phải thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện gắn với kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đăng tải kịp thời các văn bản...

3.5. Chú trọng sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện; kịp thời khen thưởng, động viên các nhân tố tích cực; phát hiện, chấn chỉnh xử lý, các hành vi tiêu cực; tham khảo, học tập kinh nghiệm tại các cơ quan, tổ chức tương đồng.

### **4. Một số giải pháp cụ thể**

4.1. Đa dạng hóa hình thức học tập, phổ biến gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đề cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu, vận dụng của đảng viên, cán bộ. Đổi mới phương pháp học tập, quán triệt, phổ biến văn bản, nghị quyết phù hợp với thực tiễn từng đơn vị, từng nhóm đối tượng; phát huy đầy đủ vai trò của đội ngũ Báo cáo viên trong tuyên truyền miệng. Tập trung quán triệt, phổ biến điểm mới, nội dung chính sách, chủ trương lớn; xác định rõ nhiệm vụ, các vấn đề đặt ra đối với Bộ, ngành trong triển khai thực hiện...

4.2. Tiếp tục quán triệt, phổ biến nâng cao nhận thức của cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị về vị trí, vai trò và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện văn bản, nghị quyết của Đảng.

4.3. Quản lý chặt chẽ văn bản, nghị quyết bảo đảm tính hệ thống, khoa học, dễ tra cứu, khai thác, sử dụng, nhất là văn bản, nghị quyết dưới dạng Mật, Tối mật, Tuyệt mật; gắn kết tổ chức thực hiện văn bản, nghị quyết với thực hiện chế độ bảo

mật, bảo vệ chính trị nội bộ để tránh thất lạc, làm lộ lọt thông tin, tài liệu; chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ, thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện tại các đơn vị để có biện pháp tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

**5. Đề xuất, kiến nghị đối với Đảng ủy Khối các cơ quan và DN tỉnh.**

- Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa các văn bản, nghị quyết do Đảng ủy Khối ban hành để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới.

- Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết; chỉ đạo, hướng dẫn, đổi mới công tác quán triệt, phổ biến các văn bản, nghị quyết./.